

# เรื่องเล่าเกี่ยวกับนักจับปลา



กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาแข็งแรง ชุกชุมที่เดียวอยู่ในแม่น้ำ และ ทะเลสาบ และมีกลุ่มลูกผู้ชายที่เรียกตัวเองว่า กลุ่ม “นักจับปลา”

ทุก ๆ สัปดาห์ กลุ่มนักจับปลาจะมานัดพบกัน แล้วสลับกับพูดถึงตนเอง ว่า มาเป็นนักจับปลาได้อย่างไร ประสบการณ์ล่าสุดน่าตื่นเต้นขนาดไหน ความรู้ถึงปลาชนิดนั้น ชนิดนี้ ต้องล่อต้องจับแบบใด การพบปะกันเป็นประจำเช่นนี้สร้างความผูกพันแน่นแฟ้นทีเดียว

ปีแล้วปีแล้ว พวกเขาเพิ่มพูนความสามารถในการอธิบาย ตลอดจนบัญญัติศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจับปลาได้ อย่างสละสลวย แม่นยำ พวกเขาขยายการประชุมให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มรวบรวมนักจับปลามาฟังบรรยาย สัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิด ขนาดของผู้ร่วมประชุมใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ทั่วโลก

เงินที่รวบรวมได้มาจากการประชุมแต่ละครั้ง ถูกจัดสรรนำมาสร้างอาคารทันสมัยสวยงาม เพื่อเป็น “ฐานทัพนักจับปลา” ข้อตกลงของกลุ่มนักจับปลานี้คือทุกคนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ และทีมบริหารต้องเป็นนักจับปลามาก่อน และ ทุกคนต้องจับปลาได้

บรรดามือฉมังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ และ แต่งตั้งประธาน ผู้รักการจับปลาเป็นชีวิตจิตใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถพูดเรื่องการจับปลาได้เสมออย่างไม่อ่อนระอา สามารถให้คำแนะนำ ตลอดจนนำเสนอกลเม็ดเด็ดพลาย ในการจับปลาที่ลุ่มแม่น้ำ ทะเลสาบต่างถิ่น ทั้งยังมีความรู้เรื่องชนิดปลาหลากหลายที่อาศัย เป็นอยู่ นิสัยต่างกัน

คณะกรรมการจ้างพนักงานเต็มเวลา กระจายงานให้สมาชิก และ มีนัดประชุมสม่ำเสมอ ทีมมือฉมังแบ่งงานกันเป็นฝ่าย บ้างเพื่อณรงค์การจับปลา บ้างเพื่อสอน และบางพวกศึกษา ภูมิศาสตร์เพื่อทำการตัดสินใจว่าแหล่งใดควรส่งคนไปอีก พวกเขาจับปลาโดยจัดส่งนักจับปลาไป ตามลุ่มแม่น้ำ และ ทะเลสาบ ที่มีปลาชุกชุม แต่คณะกรรมการ พนักงานเต็มเวลา และสมาชิก ไม่ได้ ออกไปจับปลาเอง

งบประมาณบางส่วนแบ่งมาเพื่อก่อตั้ง “สถาบันฝึกสอนนักจับปลามืออาชีพ” เพื่อสอนคน ให้ออกไปจับปลาโดยเฉพาะ เหล่าผู้เชี่ยวชาญซึ่งถูกเรียกว่า อาจารย์ ผู้ทำการสอนการอบรมนั้น เป็น guru ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรระดับสูง หลักสูตรต่าง ๆ ถูกจัดขึ้นตามความสนใจของผู้เรียน มี ตารางบรรยายพิเศษเชิญนักจับปลาชื่อดังมาเป็นระยะ แต่ละปีนักเรียนผู้จบหลักสูตร ถูกส่งไปแหล่ง ลุ่มน้ำต่างถิ่นเพื่อฝึกหลักทำการจับปลา บ้างไปทะเลไกลที่เหล่านักจับปลาก็ไม่เคยไปมาก่อน แต่ ทีมอาจารย์ไม่ได้ออกไปจับปลา

งบประมาณอีกส่วน นำมาใช้สร้างโรงพิมพ์ทันสมัย เพื่อทำการผลิตหนังสือ และ คู่มือ นานาชนิด สำหรับนักจับปลาโดยเฉพาะ

หลายคนที่รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญยิ่งยวดที่ต้องออกไปจับปลา ก็ถูกส่งออกไป เมื่อ พบอุปสรรคในต่างถิ่นคนเหล่านี้บ้างก็เลิกอาชีพจับปลาหัน ไปทำอย่างอื่นเพื่อเลี้ยงชีพ

บางคนกล่าวว่า ตนเองอยากออกไปจับปลาไม่น้อย แต่รู้สึกว่าจะถนัดกับกับการชุนอวน และ ต่อเรือ จึงขอเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ บ้างกล่าวว่าถนัดที่จะเรียนรู้จัดการอยู่ร่วมกับปลาและทำ ความคุ้นเคยกับมันเพื่อรักษาสันติระหว่งมนุษย์กับฝูงปลาดีกว่า

วันหนึ่ง ณ ฐานทัพนักจับปลา จัดการประชุมในหัวข้อ “ความสำคัญของการจับปลา” ชาย หนุ่มคนหนึ่งฟังบรรยายแล้วมีกำลังใจ อึกเขิม ออกไปจับปลาทันทีที่จบการประชุม รุ่งขึ้นเขาไปว่า ประกาศศึใจยกใหญ่ที่ได้ปลาตัวใหญ่แข็งแรงถึง 2 ตัว คนที่รู้ข่าวนี้ต่างยกย่อง นิยมชมชอบ ไม่นาน นัก เขาถูกเชิญขึ้นเวทีการประชุมใหญ่ หลายแห่ง เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้น ว่าเขาจับปลามาได้ อย่างไม่รู้ ต่อมาไม่นานเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ฐานทัพนักจับปลา ใน ฐานะผู้มีประสบการณ์และความสามารถพิเศษ

เวลาผ่านไปแรมเดือน ชายหนุ่มออกไปจับปลาน้อยครั้งลง เพื่อมีเวลามากขึ้นในการเล่า ประสบการณ์และเทคนิคชั้นเชิงการจับปลาเพื่อเป็นประ โยชน์แก่ผู้อื่น

แล้วพวกที่ถูกส่งออกไปตามลุ่มแม่น้ำ ทะเลสาบต่างถิ่น เป็นอย่างไร? พวกเขาขากลำบาก ต้องอดทนดิ้นรนต่ออุปสรรคทุกรูปแบบ บางคนแม้ปักหลักอยู่ใกล้ทะเลสาบ สะดวกและได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำในทุกทาง แต่ก็เริ่มเบื่อกลิ่นคาว ซากปลา แต่ละวัน ทั้งถูกล้อเลียนเรื่องอาชีพ จับปลา และกอดัน ท้อแท้ที่ไม่ได้รับการเกื้อกูลจาก *คณะกรรมการที่เรียกตัวเองว่านักจับปลา แต่ไม่ออกมาจับปลาเลย* บ้างคิดในใจว่าการไปฟังบรรยายเรื่องการจับปลาทุก ๆ สัปดาห์ แต่ไม่ออกมาจับปลาจริง ๆ ซะที นั่นมีประโยชน์อะไร

เราจะสรุปได้ไหมว่า “คนที่ไม่ออกไปจับปลา ก็ไม่ถือว่าเป็นนักจับปลา” ท่านคิดอย่างไร ?

ไม่ว่าใครก็ตาม ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์จับปลา พูดสอนได้ยอดเยี่ยม ได้รับประกาศนียบัตรระดับสูง ถูกยอมรับเรื่องชั้นเชิงแนวคิด การตอบคำถามโต้แย้ง ตลอดจนการโน้มน้าวจิตใจคน แต่ปีแล้วปีเล่าเขาไม่เคยออกไปจับปลาเลย เราจะเรียกคนเช่นนี้ว่า “ผู้จับปลา” ได้หรือ ?

หากท่านเป็นเปโตรไร้อารศึกษา จะทำอย่างไร เมื่อได้ยินพระเยซูตรัสสั่งว่า **“จงตามเรา มา ต่อไปนี้เราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้จับคน ดังจับปลา”**

